

**● THÀNH PHỐ**  
**6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất tăng 7,66%**

UBND thành phố Thái Bình vừa tổ chức họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Các ngành sản xuất phục hồi nhanh và tăng trưởng trở lại với mức tăng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 17.300 tỷ đồng, tăng 7,66% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 803 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, bằng 110,9% so với cùng kỳ. Thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc 4 xã Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường. Duy trì hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị.

**MINH NGUYỆT**

**● HƯNG HÀ**  
**Triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021**

Sáng ngày 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn huyện Hưng Hà ước đạt trên 8.600 tỷ đồng, tăng 6,58% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 2,49%; công nghiệp, xây dựng ước đạt gần 5.200 tỷ đồng, tăng 8,57%; thương mại, dịch vụ ước đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác bảo vệ môi trường; tăng cường phòng, chống thiên tai; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng...

**MAI THƯ**

**Bất thường thị trường gạch đất nung**



Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thăng đầu tư nhiều rô bốt và máy móc tự động hóa phục vụ sản xuất nhưng vẫn không thể cạnh tranh về giá với gạch đất nung ở tỉnh ngoài đưa vào.

**T**hị trường gạch đất nung đang đứng trước tình trạng cung vượt cầu. Hệ quả là xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt, giá cả giảm sâu, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm sản lượng, thậm chí dừng hoạt động.

**Giá gạch diễn biến ngược**

Từ đầu tháng 1 đến hết tháng 5/2021, thị trường ghi nhận sự tăng giá chóng mặt của nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch ốp lát, cát, đá... với mức tăng từ 20 - 40%. Nguyên nhân được cho là cung không đáp ứng đủ cầu và giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng.

Trong bối cảnh đó, mặt hàng gạch đất nung lại có diễn biến đảo chiều. Không những giá gạch không tăng mà còn giảm đến mức dưới giá thành phẩm. Cụ thể, đầu tháng 1/2021, giá gạch đất nung trên thị trường dao động từ 9 - 10,5 triệu đồng/

vạn viên; đến giữa tháng 3, sau hai lần giảm, giá gạch còn 8 - 8,2 triệu đồng/vạn viên. Nhiều đại lý cho biết, dù giá giảm sâu như vậy nhưng tốc độ bán hàng vẫn rất chậm, doanh số bán hàng thấp, chi phí lưu bến bãi cao nên kinh doanh không có lãi.

Ông Nguyễn Xuân Trường, đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) chia sẻ: 6 tháng đầu năm, nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng của người dân vẫn sôi động; tuy nhiên, hoạt động kinh doanh mặt hàng gạch đất nung ế ẩm vì trên thị trường có quá nhiều đại lý, hộ kinh doanh nhỏ lẻ tham gia kinh doanh. Thị trường cũng xuất hiện sản phẩm gạch đất nung của các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.

**Doanh nghiệp gạch lỗ nặng**

Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thăng (xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư) có hai lò nung với công suất hơn 50 triệu viên/năm. Từ đầu tháng 2 đến nay, do sản lượng tiêu thụ giảm, lượng gạch tồn kho bình quân khoảng 3 triệu viên, cao điểm lên tới 5 triệu viên nên doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động 1 lò nung. Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù Công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm rô bốt, máy móc tự động hóa nhằm cắt giảm nhân công, tăng năng suất để hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nhưng vẫn không "chơi" được với giá gạch từ các tỉnh khác tràn vào. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp làm ra ở mức 7 triệu đồng/vạn viên, thế nhưng giá bán cho các đại lý và công trình chỉ từ 6,5 - 7 triệu đồng/vạn viên. Càng sản xuất

càng lỗ, năm 2019 Công ty lỗ 5 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 7 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2021 ước lỗ 2 tỷ đồng.

Tương tự như doanh nghiệp Đại Thăng, Công ty Vật liệu và xây dựng Đất Nước (xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương) đang vật lộn để duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho 60 lao động. Bà Phạm Thị Dung, Giám đốc Công ty chia sẻ: Chúng tôi đã dùng mọi biện pháp để cắt giảm chi phí như sử dụng xỉ than, than, mùn của trộn lẫn với than để đốt nung và tinh nhân nhân sự nhưng với giá bán như hiện nay chỉ từ 6,4 - 6,8 triệu đồng/vạn viên, nếu Công ty duy trì sản xuất thì mỗi năm lỗ khoảng 2 tỷ đồng, khó có thể cầm cự được.

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tiến Phong (thành phố Thái Bình) - một trong những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng lớn trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh gạch đất nung. Ông Lê Văn Thân, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Gạch đất nung của các doanh nghiệp trong tỉnh khó có thể cạnh tranh về giá với gạch ở ngoài tỉnh vì không có lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ như than, đất. Thêm vào đó, các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh gạch trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các chính sách về thuế, phí, trong khi các doanh nghiệp ở ngoài tỉnh đưa gạch vào địa bàn cung cấp cho các đại lý nhờ lái bán sẽ khó kiểm soát thuế giá trị gia tăng vì đa phần người dân mua bán không lấy hóa đơn VAT. Đây cũng là cơ hội để gạch ở ngoài tỉnh tràn vào bán với giá thấp hơn so với gạch sản xuất trong tỉnh.

**Cần một lời giải**

Tốn kho, sản xuất, kinh doanh thua lỗ, nhiều doanh nghiệp phải "tắt lửa, tắt đèn", thậm chí là "khai tử" như nhà máy gạch Vũ Hội (Vũ Thư), nhà máy gạch Đông Năm (Đông Hưng)... Theo chủ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạch trên địa bàn tỉnh, nếu tình

hình kinh doanh như hiện nay còn kéo dài, hàng loạt doanh nghiệp sẽ phá sản, giải thể vì thua lỗ. Khi đó ngân sách sẽ mất đi một nguồn thu thuế doanh nghiệp; hàng nghìn người lao động mất việc làm trong khi khó có cơ hội chuyển đổi việc làm vì lao động đã trên 50 tuổi và không có nghề khác.

Điều lo lắng của các doanh nghiệp là khi sản xuất nội địa không còn hoặc chiếm một phần nhỏ, thị trường gạch đất nung trên địa bàn tỉnh sẽ rơi vào tay các doanh nghiệp tỉnh ngoài; rất có thể người tiêu dùng sẽ phải hứng chịu thiệt hại nếu họ thao túng giá. Trước dự báo đó, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong tỉnh rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ thị trường gạch đất nung, nhất là về giá cả và việc chấp hành các quy định về thuế, phí để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Để vượt qua khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ và máy móc tự động hóa, cắt giảm nhân lực nhằm giảm chi phí, tăng năng suất lao động những mong có thể tiếp tục giảm giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với gạch đất nung từ ngoài tỉnh đưa vào. Đặc biệt, không ít doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch đất nung đã nghiên cứu đầu tư chuyển hướng sản xuất sản phẩm mới. Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Đại Thăng cho biết: Nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động và khai thác máy móc đã đầu tư, chúng tôi nghiên cứu đưa vào sản xuất một số dòng sản phẩm như ngói các loại, gạch bát, gạch trang trí hoa văn cổ... Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm mới cũng gặp không ít khó khăn do nhu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng này không nhiều và việc tiếp cận thị trường cũng không đơn giản một sớm một chiều có thể thành công được.

**KHÁC ĐUẨN**

**Làm giàu từ nghề đan lát thủ công**



Nghề đan lát thủ công giúp nhiều người dân xã Thụy Sơn (Thái Thụy) nâng cao thu nhập.

**H**ơn 20 năm gắn bó với nghề đan lát thủ công, trải qua nhiều biến cố, có thời điểm khó khăn phải bỏ nghề song với nghị lực vượt khó, đến nay chị Trần Thị Thiết, thôn Thượng Phúc Xanh, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) đã gây dựng thành công cơ sở sản xuất, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho trên 600 lao động.

Bên duyên với nghề cách đây 20 năm nhưng vài năm trở lại đây công việc sản xuất, kinh doanh của gia đình chị Thiết mới thực sự ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. Chị Thiết chia sẻ: Năm 2001, sau khi học được nghề đan lát thủ công, tôi cùng với chồng thành lập tổ hợp tác sản xuất lần, chiều dài với khoảng 20 lao động. Tuy nhiên, do biến động thị trường, công ty thu mua giải thể, tất cả vốn liếng của gia đình tôi đã cạn nên tổ hợp tác buộc phải dừng

hoạt động. Khởi nghiệp thất bại nhưng điều khiến tôi buồn nhất đó là nhiều chị em mất đi nghề sẽ mất đi nguồn thu nhập nuôi sống gia đình. Sau một thời gian trầm tư suy nghĩ, tôi quyết tâm vực dậy tổ hợp tác; dù mọi người trong gia đình không ủng hộ nhưng tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Với quyết tâm ấy, chị Thiết đã tận dụng nhiều nơi, tìm kiếm các mối hàng và liên kết với nhiều công ty, xí nghiệp để có đầu ra cho sản phẩm. Sau khi có được mối hàng, chị học cách làm các sản phẩm mới và về truyền dạy cho các chị em khác ở địa phương. Từ những thành viên này học hỏi, mọi người truyền dạy lại cho nhau, quy mô vì vậy ngày càng được mở rộng, từ hơn 20 lao động ban đầu dần lên hàng trăm lao động ở trong và ngoài xã với thu nhập ổn định từ 2 - 5 triệu đồng/người/tháng. Theo thời gian, các mặt hàng

sản xuất ngày càng phong phú như: làn, túi, khay, ghế, giỏ... đáp ứng nhu cầu của thị trường với nhiều loại nguyên liệu khác nhau, từ be chũi, be ngò, beo tay đến mây, tre, cói, day... Đến nay, các sản phẩm chủ yếu được đan bằng sợi tổng hợp vừa bền vừa có tính thẩm mỹ cao.

Hiện tại, cơ sở sản xuất của chị Thiết không có nhiều người làm, chủ yếu là nơi tập kết hàng đã hoàn thiện, sau đó được kiểm tra, đóng gói trước khi xuất bán ra nước ngoài. Hầu hết mọi người đều đến lấy nguyên liệu về nhà, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm. Còn những người mới đến đây học nghề sẽ được chị Thiết tận tình hướng dẫn, chỉ bảo. Bà Vũ Thị Hoa, thôn Thượng Phúc Xanh cho biết: Tôi gắn bó với công việc này đã gần 5 năm, chủ yếu tranh thủ thời gian lúc nông nhàn. Tuy là nghề phụ song lại cho thu nhập đều và cao hơn

**ĐÀO QUYN**

**NAM THANH**

**Tăng cường phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo**

**B**ệnh dại là bệnh nguy hiểm, nếu bị chó, mèo mắc bệnh dại cắn sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Để nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh dại, xã Nam Thanh (Tiền Hải) đã tăng cường tuyên truyền đến người dân về tác hại của bệnh dại đối với sức khỏe con người.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, thôn Tiến Lợi cho biết: Trong tháng 6, tại địa bàn thôn Tiến Lợi đã xảy ra 1 trường hợp tử vong do bị chó dại cắn. Để phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo, gia đình tôi đã thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vắc-xin cho 3 con chó của gia đình. Đồng thời, không thả rông đàn chó ở nơi công cộng, thực hiện nuôi nhốt và phòng, chống nóng cho chó, mèo.

Hiện nay, không chỉ có thôn Tiến Lợi đã triển khai tiêm phòng vắc-xin phòng dại đạt 100% cho đàn chó, mèo mà các hộ dân tại 4 thôn khác đều tích cực tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo của gia đình mình. Anh Bùi Văn Phong, thôn Việt Hùng chia sẻ: Gia đình tôi có trẻ nhỏ nên tôi rất lo lắng khi bệnh dại xảy ra trên địa bàn xã, hiện gia đình tôi đã tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi. Ông Hoàng Văn Hoàn, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Nam Thanh cho biết: Vừa qua tại địa phương có trường hợp anh N.T.C ở thôn Tiến Lợi bị chó cắn, nhưng vì chủ quan gia đình đã không đưa đi tiêm phòng, gần 2 tháng sau anh C phát bệnh dại dẫn đến tử vong. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do chó dại cắn tại địa phương.

Theo thống kê, hiện xã Nam Thanh có trên 500 con chó, mèo đang được nuôi tại các hộ dân. Để chủ động phòng,

chống bệnh dại, Ban Chăn nuôi và Thú y tham mưu UBND xã hàng năm trước đợt tiêm phòng tiến hành rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về đàn chó, mèo trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền đến các hộ dân nhất hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt. Việc nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Chấp hành tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định. Các đoàn thể, tích cực phối hợp vận động nhân dân quản lý chó, mèo để phòng bệnh. Ngoài tuyên truyền, Ban Chăn nuôi và Thú y xã chủ động chuẩn bị cơ sở thuốc, vật tư phục vụ cho đợt tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Kiểm soát chặt

chế việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo trên địa bàn. Với chủ trương thực hiện rõ rệt, triệt để, không để sót vật nuôi, thời gian qua đội ngũ thú y xã đã tiến hành triển khai tiêm phòng dại chó, mèo với phương thức tiêm đại trà theo hướng tập trung. Sau đợt tiêm tập trung sẽ tiến hành tiêm vét đến hết năm nay. Tính đến ngày 30/6 xã Nam Thanh đã triển khai tiêm phòng đạt 97% tổng đàn chó, mèo.

Hiện nay, nhận thức của người dân còn hạn chế khi bị vật nuôi cắn vẫn chủ quan không đi tiêm phòng. Tuy chưa có thuốc đặc trị điều trị bệnh dại, tuy nhiên có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vắc-xin và huyết thanh kháng dại. Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại kịp thời cho người nghi bị chó dại cắn là biện pháp hiệu quả để phòng, chống bệnh dại ở người.

**MẠNH THẮNG**



Hộ dân thôn Việt Hùng, xã Nam Thanh tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó.